
 



  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

  



  



  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

 

พาณิชย์ดงึผู้ค้าจบัคู่ขายยางกว่า 1.5 หม่ืนล้านบาท 

2 ส.ค. 2017  
กรงุเทพฯ 2 ส.ค. - รฐัมนตรพีาณิชยด์งึผูค้า้ยางพาราตา่งประเทศกวา่ 100 ราย รว่ม
เจรจาเปิดตลาดซือ้ขายยางพารา-ผลติภณัฑก์บัไทย คาดจบัคูธุ่รกจิซือ้ขายกวา่ 1.5 
หมืน่ลา้นบาท พรอ้มวางแผนท ากจิกรรมตอ่เนือ่ง 

 นางอภริด ีตันตราภรณ์ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์เปิดเผยถงึการเจรจาการคา้
ยางพาราและผลติภัณฑย์างพาราระหวา่งผูน้ าเขา้ตา่งประเทศและผูป้ระกอบการไทย วา่ มผีูซ้ ือ้
ผูน้ าเขา้กวา่ 106 ราย จาก 26 ประเทศท่ัวโลก อาท ิประเทศในอาเซยีน อนิเดยี บังกลาเทศ จนี 
ไตห้วนั เกาหลใีต ้ญีปุ่่ น สหภาพยโุรป (อยี)ู รัสเซยี อยีปิต ์ซาอดุอิาระเบยี อหิรา่น ตรุก ีอารเ์จน
ตน่ิา และสหรัฐอเมรกิา โดยมผีูป้ระกอบการไทยเกอืบ 100 ราย เขา้รว่มเจรจาธรุกจิครัง้นี ้  

 ทัง้นี ้เชือ่วา่การเจรจาการคา้วนันีจ้ะเป็นอกีกา้วแหง่ความส าเร็จทีส่ าคัญแกอ่ตุสาหกรรม
ยางพาราไทยในการขยายตลาด แสวงหา และสรา้งพันธมติรกับคูค่า้รายใหม ่ตลอดจนตอกย ้า
ความสมัพันธท์างการคา้กับคูค่า้ตา่งประเทศ ส าหรับสนิคา้ยางพาราทีไ่ดรั้บความสนใจจากผู ้
น าเขา้ตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ยางลอ้ ยางธรรมชาต ิถงุมอืยาง ยางคอมพาวด ์และผลติภัณฑย์างอืน่ 
ๆ คาดวา่การจับคูธ่รุกจิครัง้นีจ้ะเกดิมลูคา่การซือ้ขายโดยรวมกวา่ 15,000 ลา้นบาท หรอื
มากกวา่ 300,000 ตัน และกระทรวงพาณชิยจ์ะรว่มกับการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) 
ผลักดันใหร้าคายางในประเทศสงูขึน้ คาดวา่ปีนีร้าคาจะเฉลีย่อยูท่ี ่60-70 บาทตอ่กโิลกรัม ซึง่
จะด าเนนิการท ากจิกรรมดังกลา่วใหต้อ่เนือ่ง เพือ่เป็นการเรง่ระบายสตอกยางพาราในประเทศให ้
นอ้ยลงและจะเป็นการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรชาวสวนยางมรีายไดส้งูขึน้ในอนาคตไดอ้กีดว้ย และ
นอกจากสนิคา้ยางพาราแลว้ กระทรวงพาณชิยจ์ะน าเอกชนไทยไปเจรจาซือ้ขายสนิคา้เกษตร
ชนดิอืน่ ๆ เชน่ มันส าปะหลังและขา้วดว้ย  

 นางมาล ี โชคล ้าเลศิ อธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ กลา่ววา่ ผูน้ าเขา้ยาง
และผลติภัณฑย์างรายใหญจ่ากตา่งประเทศทีต่อบรับเขา้รว่มกจิกรรม ประกอบดว้ย ผูน้ าเขา้จาก
ประเทศจนี อาท ิบรษัิท ชงิตา่ว ดับเบิล้สตาร ์ผูผ้ลติและจ าหน่ายยางรถยนตภ์ายใตแ้บรนด์
ดับเบิล้สตาร ์ซึง่เป็นแบรนดอ์ันดับ 1 ของจนี บรษัิท ชงิตา่ว เซนทรูี ่ไทร ์ผูผ้ลติและจ าหน่ายลอ้
รถยนตแ์ละเครือ่งบนิ มชีือ่เสยีงดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม มกี าลังการผลติ 27 ลา้นลอ้ตอ่ปี 
และบรษัิท กวางโจว ซโิน รับเบอร ์ผูน้ าเขา้ยางพารารายใหญข่องมณฑลกวางตุง้ นอกจากนี ้ยัง
มบีรษัิท บาเรซ อนิดัสเตรยีล คอมเพล็กซ ์จากอหิรา่น ผูผ้ลติยางรถยนตแ์ละอะไหลร่ถยนตท์ า
จากยางพาราใหญอ่ันดับ 1 ของประเทศ บรษัิท คาเร็กซ ์เบอรฮ์ัด จากมาเลเซยี ผูผ้ลติถงุยาง
อนามัยรายใหญข่องโลก มกี าลังการผลติ 5 ลา้นชิน้ตอ่ปี และบรษัิท เดอะ เซาเทริน์ รับเบอร ์
อนิดัสตร ีจากเวยีดนาม ผูผ้ลติน าเขา้และผูผ้ลติยางในรถจักรยาน จักรยานยนต ์และรถยนต์
ประเภทตา่ง ๆ  เป็นตน้ ดา้นผูป้ระกอบการไทยรายส าคัญทีเ่ขา้รว่มงาน อาท ิบรษัิท ศรตีรังแอ
โกรอนิดัสตร ีจ ากัด (มหาชน) บรษัิท ไทยฮัว้ ยางพารา จ ากัด (มหาชน) บรษัิท วงศบ์ัณฑติ 
จ ากัด และสหกรณ์กองทนุสวนยางอ าเภทบอ่ทอง จ ากัด  

 ทัง้นี ้ประเทศไทยเป็นแหลง่ผลติยางพาราคณุภาพสงูทีใ่หญท่ีส่ดุของโลกมศีักยภาพ
การผลติถงึกวา่ 4 ลา้นตันตอ่ปี ซึง่เป็น 1 ใน 3 ของปรมิาณการผลติยางพารารวมทัง้โลก 
นอกจากนี ้ไทยยังเป็นแหลง่ผลติผลติภัณฑย์างทีส่ าคัญ เป็นผูส้ง่ออกยางยานพาหนะอันดับ 5 
ของโลก ผูส้ง่ออกถงุมอืยางอันดับ 2 ของโลก และยังเป็นผูผ้ลติผูส้ง่ออกชิน้สว่นยานยนตท์ีท่ า
จากยางพารารายใหญ่ 



 

 อยา่งไรก็ตาม การสง่ออกยางพาราเดอืนมถินุายน 2560 มมีลูคา่ 14,345 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากเดอืนมถินุายนของปีทีผ่า่นมารอ้ยละ 22.8 ส าหรับการสง่ออกยางพารา 6 เดอืนแรก
ปี 2560 (ม.ค.-ม.ิย.) มมีลูคา่ 113,019 ลา้นบาท เพิม่จากชว่งเดยีวกันปีทีผ่า่นมารอ้ยละ 55.1 
ดา้นการสง่ออกผลติภัณฑย์างเดอืนมถินุายน 2560 มมีลูคา่ 28,722 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
38.7 และการสง่ออกผลติภัณฑย์าง 6 เดอืนแรกปี 2560 มมีลูคา่ 170,153 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 53.2 และคาดวา่ทัง้ปรมิาณและมลูคา่จะเพิม่ขึน้อยา่งแน่นอน 

 นายกรกฏ กติตพิล ผูจั้ดการฝ่ายการตลาด บมจ.ไทยฮัว้ยางพารา กลา่ววา่ แนวโนม้
ราคายางพาราครึง่ปีหลังมโีอกาสปรับตัวดขี ึน้ โดยราคาน่าจะอยูท่ีป่ระมาณ 60 - 70 บาทตอ่
กโิลกรัม จากปัจจบุัน 52 - 53 บาทตอ่กโิลกรัม เนือ่งจากคาดวา่ผูซ้ ือ้ในตลาดโลกจะมกีารกลับ
เขา้มาซือ้ยางพาราอกี รวมทัง้ปัญหาอทุกภัยในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอืท าใหส้ง่ผลก าลัง
การผลติยางพาราในประเทศหายไปประมาณรอ้ยละ 30 ทัง้นี ้ปัจจบุันไทยเป็นผูส้ง่ออก
ยางพาราอันดับ 1 ของโลก โดยสง่ออกไปตลาดจนีอันดับ 1 ประมาณรัอยละ  40 รองลงมาเป็น
อนิเดยีและสหรัฐ เป็นตน้ 

 ดา้นนายธธีชั สขุสะอาด ผูว้า่ฯ กยท. กลา่ววา่ สหกรณ์กวา่ 30 รายทีเ่ขา้รว่มงาน 
หลายรายสามารถปิดยอด ค าส ัง่ซือ้ไดใ้นชว่งระยะเวลาเพยีงไมถ่งึ 1 ช ัว่โมง จงึม ัน่ใจ
วา่หลงัจากนีต้ลาดสง่ออกยางจะเปิดกวา้งมากขึน้ส าหรบักลุม่เกษตรกรและสหกรณ์ทีม่ ี
ความเขม้แข็งและจะตอ่ยอดไปสูส่หกรณ์อกีกวา่ 700 แหง่ท ัว่ประเทศไดอ้ยา่งแนน่อน.-
ส านักขา่วไทย 

 

  



 

คุยโขมงข่าวเช้า (9 เศรษฐกิจ BIZ TIME) 

31 ก.ค. 2017 11:11:07 
คุยโขมงข่าวเช้า (9 เศรษฐกิจ BIZ TIME) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 รัฐบาลเตรียมออกแพ็กเกจดูแลรายย่อยให้มีก าลังซื้อ  
 ธอส.ออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยลูกค้าประสบอุทกภัยภาคอีสาน  
 ธ.ก.ส.ส่งเจ้าหน้าที่ส ารวจความเสียหายลูกค้า-เกษตรกร  
 SME Bank ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ  
 รายงานพิเศษ : กยท.หนุนสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร  
 ก.พาณิชย์ เร่งเพิ่มการค้าชายแดนครึ่งปีหลัง  
 ตัวเลข-ทิศทาง 

 

 

  



 

กยท.แจงเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางอัตราคงท่ี 

 

29 ก.ค. 2017 10:22:38 
กรุงเทพฯ  29 ก.ค. - กยท.แจงเก็บค่าธรรมเนียมส่งยางออกอัตราคงท่ี 2 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อพัฒนายาง
ทั้งระบบ ชาวสวนยางได้ประโยชน์  

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงการเก็บเงินค่าธรรมเนียมส่ง
ยางออกนอกราชอาณาจักรในอัตราคงท่ี 2 บาทต่อกิโลกรัม ว่า ที่ผ่านมาระบบการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมฯ 
เดิมเป็นแบบขั้นบันได อาจส่งผลให้เกิดการบิดเบือนกลไกด้านราคา เพราะอัตราค่าธรรมเนียมฯ จะผันตาม
ราคาแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น จึงได้มีการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งยางออกนอกราชอาณาจักรใหม่ โดย
จัดเก็บแบบคงที่ ซึ่งส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียกับยางพาราทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรชาวสวนยาง  

 ทั้งนี้ มี 4 เหตุผลหลักในการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักรอัตราคงท่ี คือ 
 1. เป็นการเก็บจากผู้ส่งออกยางพาราออกราชอาณาจักร เพื่อน ามาสมทบเป็นกองทุนพัฒนายางพารา
ช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตร และผู้ประกอบกิจการยางพาราทั้งระบบ ผู้ส่งออกยางพาราซึ่งเป็นผู้จ่าย
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายไม่ต้องกังวลเมื่อราคายางสูงขึ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอก
ราชอาณาจักรมากข้ึน จึงไม่ต้องกดราคาในประเทศให้ต่ าลง เพ่ือจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราที่น้อยกว่า 
เกษตรกรจึงได้รับราคาท่ีสูงขึ้น ด้วยราคารับซื้อยางท่ีจะขยับราคาเพ่ิมข้ึนของผู้ประกอบการที่ประมาณการ
ต้นทุนได้ชัดเจน 

 2. ลดแรงจูงใจในการลักลอบส่งออกยางผิดกฎหมาย ท าให้รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
สามารถท า ได้เต็มประสิทธิภาพ 3. กยท.จะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ จากผู้ส่งออกเข้ากองทุนพัฒนา
ยางพารา เพื่อน ามาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง
เพ่ิมข้ึน และ 4. เป็นแรงจูงใจไม่ให้มีการบิดเบือนราคาในการเข้าประมูลซื้อยางในตลาดซื้อขายจริงและซื้อขาย
ล่วงหน้า โดยผู้ประกอบการจะทราบต้นทุนแน่นอนจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคงที่ ส่งผลให้การเปิดราคา
ประมูลยางที่สูงขึ้นได้ โดยไม่ต้องกังวลเมื่อราคายางสูงขึ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งยางออกมากข้ึน. -
ส านักข่าวไทย  



 

 

กยท.เร่งหาทางช่วยสถาบันเกษตรกรถูกโกงค่ายาง 

28 ก.ค. 2017 14:13:07 
กรุงเทพฯ  28 ก.ค. - กยท.เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง หลังไม่ได้รับเงินขายผลผลิตให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งกว่า 50 ล้านบาท จาก
การเปิดจุดรวบรวมยางที่ลานคนเกษตร ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย ์

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กรณีท่ีมี
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางรวบรวบผลผลิตเพื่อจ าหน่ายให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับ
เงินเป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท จากการเปิดจุดรวบรวมยางท่ีลานคนเกษตร ต.ส้มป่อย อ.โนนดิน
แดง จ.บุรีรัมย์ พบว่า มีหลายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจากทั่วประเทศน าผลผลิตมาขาย 
เนื่องจากการเสนอราคารับซื้อยางสูงกว่าท้องตลาด ท้ังนี้ ประเด็นดังกล่าวได้มีการแจ้งความ สภ.
โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมาก ดังนั้น 
หากตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีได้รับความเสียกรณีนี้สามารถเข้าไปแจ้งและ
ประสานงานได้ท่ี กยท.พื้นท่ีท่ีสะดวก เพื่อเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง และ กยท.จะเร่งหาแนวทาง
ช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างความเป็นธรรม และถูกต้องให้เร็ว
ท่ีสุด.-  ส านักข่าวไทย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

พาณิชย์เตรียมน าผู้ซือ้ทัว่โลกเจรจาซือ้ขายยาง 2 ส.ค.นี ้
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นนทบรุ ี 27 ก.ค. – พาณิชยน์ าคณะผูแ้ทนการคา้ท ัว่โลกจบัคูธุ่รกจิผูส้ง่ออกไทย 
ขยายลูท่างการสง่ออกยางพาราและผลติภณัฑข์องไทยสูต่ลาดโลก 

 นางมาล ีโชคล ้าเลศิ อธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
เปิดเผยวา่ ส านักงานสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ (ทตูพาณชิย)์ เตรยีมน าคณะผูซ้ ือ้ผูน้ าเขา้
ยางพาราจากท่ัวโลกกวา่  100 ราย จาก 25 ประเทศ เดนิทางเยอืนประเทศไทย เพือ่รว่มเจรจา
การคา้และจับคูธ่รุกจิกับผูป้ระกอบการและผูส้ง่ออกไทยอกีเกอืบ 100 ราย วนัที ่2 สงิหาคม 
2560 ณ โรงแรมแบงค็อก แมรอิอท มาคสี ์ควนีสป์ารค์ มุง่ขยายลูท่างการสง่ออกยางพาราและ
 ผลติภัณฑย์างของไทยสูต่ลาดตา่งประเทศ พรอ้มทัง้เรง่หาตลาดใหมใ่หแ้ก่
ผูป้ระกอบการ 

"นางอภริด ีตันตราภรณ์ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์ไดม้อบหมายใหก้รมสง่เสรมิการคา้
ระหวา่งประเทศ ด าเนนิโครงการนีต้ามนโยบายของรัฐบาลทีใ่หห้น่วยงานตา่ง ๆ พจิารณาหา
แนวทางขยายตลาดยางพาราใหเ้พิม่มากขึน้ การจัดกจิกรรมสง่เสรมิการสง่ออกครัง้นี ้ทตู
พาณชิยเ์ฟ้นหาผูซ้ ือ้ผูน้ าเขา้ตัวจรงิ พรอ้มระบกุลุม่สนิคา้ลว่งหนา้ เพือ่จัดกลุม่ประเภทสนิคา้และ
ผูป้ระกอบการไทยใหต้รงกับความตอ้งการ โดยกรมฯ เชญิผูน้ าเขา้จากประเทศตา่ง ๆ ท่ัวโลก 
อาท ิผูเ้ขา้จากจนี ตรุก ีซาอดุอิาระเบยี เวยีดนาม ไตห้วนั อหิรา่น อนิเดยี บังกลาเทศ 
สหรัฐอเมรกิา โปแลนด ์อังกฤษ สเปน รัสเซยี และเยอรมน ีเป็นตน้" อธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้
ระหวา่งประเทศ กลา่ว 

 ดา้นผูป้ระกอบการไทยทีต่อบรับเขา้รว่มเจรจาการคา้เกอืบ 100 ราย อาท ิบรษัิท ศรตีรัง
แอโกรอนิดัสตร ีจ ากัด (มหาชน) บรษัิท ไทยฮัว้ ยางพารา จ ากัด (มหาชน) และบรษัิท วงศ์

บัณฑติ จ ากัด นอกจากนี ้ยังมสีหกรณ์กองทนุสวนยางอ าเภทบอ่ทอง จ ากัด เขา้รว่มงานดว้ย 
สนิคา้เป้าหมายของโครงการนี ้ประกอบดว้ย ยางพาราธรรมชาต ิไดแ้ก ่ยางแผน่ ยางแทง่ น ้า
ยางขน้ และผลติภัณฑย์าง ไดแ้ก ่ยางลอ้ ถงุมอืยาง และยางคอมพาวด ์

 นางมาล ีกลา่วเพิม่เตมิวา่ กรมฯ หารอืรว่มกับการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ถงึ
ความรว่มมอืในการจัดกจิกรรมดังกลา่ว ซึง่ กยท.จะใหค้วามรว่มมอืคัดเลอืกสหกรณ์ยางพาราที่
มคีวามพรอ้มเขา้รว่มเจรจาการคา้และทัง้ 2 หน่วยงานมแีผนด าเนนิโครงการรว่มกันในการ
ฝึกอบรมกลุม่สหกรณ์ยางพารา เพือ่ใหส้ามารถเป็นผูส้ง่ออกทีม่ศีักยภาพ สามารถจ าหน่ายและ
สง่ออกไดโ้ดยตรงโดยไมต่อ้งผา่นบรษัิทรายใหญ ่และน าไปเจาะตลาดเพือ่หาลกูคา้ทีม่คีวาม
ตอ้งการยางพาราในประเภทและปรมิาณทีเ่หมาะสมตอ่ไป.-ส านักขา่วไทย 

  



 

 

พื้นปูสนามกีฬา ชุมนุมสหกรณ์ยางฯ สตูล ตีตรา มอก.  29 ก.ค. 60 

      

 

พื้นปูสนามกีฬาผลิตจากยางพารา 
 

ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จ ากัด คว้าใบอนุญาต มอก. กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แผ่นยางปูพื้น มอก. 2377-2559  โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม นับว่าเป็นการสร้าง
ความมั่นใจในคุณภาพให้กับผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา และสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการยาง 
 นายสุธา อินทร์ยอด รองประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสตูล จ ากัด กล่าว
ว่า ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสตูล ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดยการรวบรวมผลผลิตจาก
สมาชิกที่ผลิตยางแผ่นรมควันแล้วน ามาอัดก้อนส่งจ าหน่าย ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจาก กยท. 
การยางแห่งประเทศไทย จนเมื่อปี 2556 ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร 



แปรรูป วงเงิน 5,000 ล้านบาท ของรัฐบาล โดยชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้กู้เงินมาประมาณ 30 ล้านบาท 
เพื่อน ามาก่อตั้งโรงงานแปรรูปยางจากยางแผ่นรมควันเป็นผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวแรกท่ี
แปรรูปได้ คือ แผ่นพื้นปูสนามกีฬา ปัจจุบันโรงงานมีก าลังการผลิตสินค้าได้ประมาณ 300 แผ่น/
วัน มีเครื่องจักรใหม่ 6 เครื่อง ท้ังนี้ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
  
 รู้สึกดีใจมากที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย มอก. ส าหรับผู้ประกอบการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยางพารา อยากฝากให้เกษตรกรท่ีเป็นท้ังเกษตรกรผู้กรีดยางและเกษตรกรผู้ผลิต ต่อ
ยอดพัฒนาศักยภาพตนเองให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อตอบสนองนโยบายไทย
แลนด ์4.0 ของรัฐบาล และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในอาชีพอีกทางหนึ่งด้วยการรับซื้อ
ผลผลิตยางพาราจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง มาเป็นวัตถุดิบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ใช้ในหน่วยงานของรัฐ “แผ่นพื้นสนามกีฬา” ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ยางท่ีสามารถเพิ่มการ
ใช้ยางในประเทศได้ เนื่องจากแผ่นพื้นสนามกีฬาใช้วัตถุดิบยางพารา 100 % ซึ่งไม่ได้ใช้ยาง
สังเคราะห์ทดแทน ดังนั้น ถ้าหน่วยงานภาครัฐร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปยาง เกษตรกรจะ
สามารถขยายกิจการได้อีกเป็นจ านวนมาก  
 ท้ังนี ้สมอ.มีการประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้วประมาณ 155 มาตรฐานครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากยางพาราเกือบ 100% ขณะนี้ยังมีการเดินหน้าผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง
ในระดับต่างประเทศควบคู่ด้วยอีกหลายมาตรฐาน  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฉีดงบ 16,925 ล้านบาท เดินหน้า 35 หน่วยงานรัฐ ใช้ยาง 25,300 ตัน ในประเทศ 

27 ก.ค. 60 

      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงความก้าวหน้า การส่งเสริมใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ เตรียม
งบ 16,925 ล้านบาทเศษ ขับเคลื่อนใช้ยางในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมให้ กยท. เตรียมจัดท าแผน
บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ช่วงระยะเวลา 5 ปี และ 20 ปี หวังเพิ่มอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราใน
รูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกวงการ 
 
 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่ารัฐบาลมีการ
ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมการยางพาราไปใช้ในประเทศ  ขณะนี้หน่วยงานรัฐบาลทุก
กระทรวงได้เดินหน้าเสนอโครงการที่สามารถน ายางพาราไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
ส าหรับในระยะเร่งด่วนเพื่อเพ่ิมอุปสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในรูปแบบต่างๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีจากหน่วยงานต่างๆ โดยได้ปรับเปลี่ยนงบประมาณเหลือจ่ายมาสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเจ้าภาพหลักจัดการประชุมเร่งติดตามความคืบหน้าการใช้
ยางพาราของส่วนราชการ ปี2560 มีหน่วยงานจากภาครัฐกว่า 35 แห่ง เข้าร่วมประชุม พร้อมได้แจ้งปริมาณ
ความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มเติมและเตรียมแนวทางรองรับการใช้ยางในปี  2561 ส าหรับส่วนราชการที่ตั้ง
งบประมาณไว้แล้วสามารถด าเนินการต่อไปได้ทันที 
 
 
 



 “ในระยะเร่งด่วนปีงบประมาณ 2560 มีหน่วยงานภาครัฐที่สามารถด าเนินการใช้ยางพาราภายใต้งบ
ปกติและงบเหลือจ่าย ประมาณ15,074 ล้านบาทเศษ ล่าสุด ครม.มีการอนุมัติงบกลางที่เป็นรายการส ารองจ่าย 
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นอีกจ านวน 1,851 ล้านบาทเศษ รวมเป็นงบที่รัฐบาลด าเนินการผลักดันขับเคลื่อนใช้
ยางในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ประมาณ 16,925 ล้านบาทเศษ พร้อมให้ กยท. เตรียมจัดท าแผนบริหาร
จัดการยางพาราทั้งระบบ  ช่วงระยะเวลา 5 ปี และ 20 ปี หวังเพ่ิมอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกวงการอย่างสูงสุด” 
 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์ราคายางในประเทศ
ขณะนี้ มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มีการสนับสนุนการน ายางพาราไปใช้ใน
ประเทศท้ังด้านงบประมาณ และการบริหารจัดการน ายางไปใช้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยปริมาณความ
ต้องการน ายางไปใช้งานในหน่วยงานภาครัฐทั้งน้ ายางข้น ประมาณ 22,000 ตัน และยางแห้ง 3,300 ตัน 
สามารถด าเนินการใช้ยางพาราภายใต้งบปกติและงบเหลือจ่าย ประจ าปี 2560ตลอดจนงบกลางที ่ครม.ได้
อนุมัติวงเงินประมาณ 1,851 ล้านบาทเศษ 
 นอกจากนี้ ในระยาวได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยท าการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่
ชัดเจนภายในปีงบประมาณ2561 ซึ่งจะช่วยผลักดันให้มีการน ายางไปใช้ในปริมาณมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถ
สรุปปริมาณความต้องการใช้ยางของหน่วยงานราชการต่างๆ ปีงบประมาณ 2561 ได้ประมาณต้นเดือน
สิงหาคมนี้ พร้อมทั้ง จัดท าแผนบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบท่ีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถานการณ์ยางวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560   
 
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยาแผ่นดิบแตะระดับ 49.92 บาท/กก. 
ปรับตัวลดลง 0.75 บาท/กก. โดยมีปัจจัยลบมาจากนักลงทุนวิตกกังวลหลังจากสหรัฐฯ 
และจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาและราคาน้ ามันปรับตัวลดลง ส่วนยางแผ่น
รมควันแตะระดับ 55.00 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.62 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับ
ตลาดโตเกียว โดยมีปัจจัยบวกมาจากเงินเยนอ่อนค่าลงจากวันที่ผ่านมา และภาคใต้มีฝน
ตกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อยลง 
 
 
ที่มา : สถาบันวิจัยยาง การยางแห่ประเทศไทย 
 
 

  



 



 



 



 



 



 


